



Thông tin dự án Raemian City

khu đô thị yên Phú yên Khánh là tiềm năng xây của Quận 2 và khu đông Sài Gòn, dự án căn hộ Raemian City bởi công ty phát triển thương mại nhà - HDTC xây dựng, so Với vài ba 5 trước, khu vực này còn nhiều đất trống và hoang sơ, nhưng dựa sự khai quật biến hóa ra nơi phát triển nhất nhì của Quận 2, các chủ đầu tư đổ bộ và kéo theo các người dân về nên Hạ tầng giao thông cũng được cải thành rõ rệt.

vậy vị trí tọa lạc của dự án này tọa lạc đâu? nhà đầu tư là ai? Là những câu hỏi từ Những Quý khách đang chú trọng về dự án lần này.

Sài Gòn đất ngày một ít ỏi, thị trường bất động sản ngày một đánh giá cao về chỗ ở, khi mà khu đất 131 ha được coi là con số mạnh trong khu vực yên Phú này, có được các lời khen của đông đảo Quý khách và Các nhà môi giới bất động sản nhận định tâm nơi đi tới, khu vực này ẩn chứa nhiều ưu thế vàng khi thuận lợi bắt trọn Những con đường gắn kết đến Quận, Huyện khác, Raemian City là dự án được những người giành giật và săn đón nhất.

tọa lạc ngay mặt tiền đường Lương Định Của, phường an Phú, Quận 2. Đây là địa thế khá đặc biệt hiếm có ngay mặt tiền, không Những vậy, việc gắn kết lại Các Quận, Huyện cũng diễn thành nhanh chóng hơn lúc mà tầm Các mặt tiền đường huyết mạch như đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, đường cao tốc Long thành - Dầu Giây chỉ bán kính một - 2km đổ lại, đây là Những nút giao thông mang tầm ảnh hưởng mạnh trong vấn đề đi lại của cư dân. dự án còn giáp Với Các tuyến đường như đường Trần Nãi, đường ven biển trung tâm, cầu Thủ Thiêm 1. mạng lưới giao thông ở đây cũng được nâng cấp rõ rệt như đoạn đường Lương Định Của đang được mở rộng làn đường lên 32m, so Đối với 2 năm trước đây đường này còn nhỏ hẹp và bị sạt lở, ngập úng vào Các mùa mưa, nhưng từ khi cư dân chuyển về đây tại nhiều nên khu vực đất này cũng được khắc phục rõ rệt, trong số tại gian đến cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4 cũng sẽ được hoàn ra và di chuyển vô hoạt động, vấn đề này Làm cư dân sẽ dễ dàng tiếp cận lại Những trung tâm của Sài Gòn như quận một, quận 4 và quận 7, rút ngắn thời gian đi đến của dân cư hơn.

trên nữa, tuyến Metro số 1 Bến thành - Suối Tiên dự sáng hoàn thành vô cuối năm 2020.

<https://raemian-salereal.com/> Như nhiên cho máy, địa thế dự án này được nhận định rất cao khi mà hệ thống giao thông đi đến ở khu này được hoàn nên thì khoảng 2 năm dưới, giá trị ở chung cư này sẽ vgia tăng lên khá cao.

Ngoài ra, cận kề khu vực dự án này là Những khu vực đô thị mạnh như khu vực đô thị Thủ Thiêm, khu vực đô thị Thạnh hảo Lợi, đây là Những khu đô thị đánh giá sầm uất nhất trong số giai đoạn hiện tại kể cả tương lai có khả năng thay nhiên khu vực trung tâm hành chính Quận một, sinh sống tại đây Quý khách có khả năng thừa hưởng nguồn lợi ích từ Các khu vực đô thị đem tới.



Ngoài vấn đề địa thế, chủ đầu tư của căn hộ này cũng là nhân tố mà Quý khách hàng đáng đề cập lại, sau đây là thông tin về bên chủ đầu tư của dự án.



dự án Raemian City là chung cư xa lạ bởi công ty xây thương mại nhà ở - HDTC kết phù hợp Đối với tổng thầu Delta khởi công phát triển, hiện tại dự án đang san lấp mặt bằng và một vài phần đã hoàn nên phần móng cọc và Các cột thép.

Công ty HDTC là một trong số Những nhà đầu tư nổi tiếng hơn sàn bất động sản Việt Nam Với các lĩnh vực như xây nhà cửa, kết cấu nội, ngoại thất, xây dựng đủ Những loại nhà, ngoài thành còn thành công vang dội Với những dự án như khu vực chung cư yên Sương, cao ốc Đông Thuận một, 2, khu chủ ở Phường Long ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

kể tới nhà đầu tư đừng thể đừng kể đến nhà thầu Delta, đây là một nhà thầu lớn mạnh tạo tiếng tăm trong 26 năm qua trong ngành xây dựng Đối với Các mảng như phát triển dân dụng, chủ ở cao cấp, Đối với một đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân kĩ xây trong nghề trên 25.000 người cùng loạt máy móc thiết bị xây dựng cực kỳ hiện đại thì dự án lần này chắc hẳn sẽ đáp ứng được Những nào mà Quý khách mong đợi. Ngoài nên, nhằm đồng bộ càng dự án cao cấp thì chủ kết cấu cũng là một nên phần đáng nói lại, vấn đề lựa chọn nhà kết cấu lại từ Hàn Quốc là sự sáng suốt vô cùng sắc bén của nhà đầu tư, toàn bộ đều được được tính toán tỉ mỉ từ việc kết hợp nhà thầu và chủ thiết kế.

Theo như đã nói ở hơn, nhà đầu tư HDTC và chủ thầu Delta là thụ kết hợp hoàn hảo của căn hộ cao cấp Raemian City lần này, Đối với một số vốn bỏ thành không hề nhỏ cộng Đối với mọi tâm huyết trong dự án lần này đây sẽ là dự án và thụ thay đổi vượt bậc của chính nhà đầu tư. Những yếu tố tạo thành một đời an cư đầy đủ đừng chỉ phụ thuộc vô vị trí mà còn cả nhà đầu tư, uy tín - chất Số lượng luôn gây thành một công trình tốt, dự án này là càng điểm an cư hoàn mỹ để an cư và làm việc lâu dài.